

# Xây dựng lực lượng quản lý thị trường Thái Bình chính quy, hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

5 năm qua (2015 - 2020), mặc dù gặp nhiều khó khăn song dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Cục Quản lý thị trường (QLTT), lực lượng QLTT Thái Bình đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ổn định thị trường, tạo môi trường sản xuất, kinh doanh thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tìm hiểu cụ thể hơn về những kết quả nổi bật thời gian qua và những mục tiêu trong thời gian tới của Cục QLTT, phóng viên Báo Thái Bình có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Nghiên, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục QLTT Thái Bình.

**Phóng viên:** Thưa ông, nhìn lại 5 năm thực hiện các nhiệm vụ của Cục QLTT, ông có thể chia sẻ một số kết quả nổi bật mà đơn vị đã đạt được?

**Ông Nguyễn Văn Nghiên:** Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các tổ chức, cá nhân được Cục QLTT xác định có ý nghĩa quan trọng trong công tác đấu tranh, phòng ngừa buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, thời gian qua, Cục đã đổi mới phương pháp, nội dung, hình thức truyền thông, gắn công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường với việc tuyên truyền, hướng dẫn các quy định của pháp luật, tổ chức cho hàng nghìn lượt tổ chức, cá nhân ký cam kết không sản xuất, kinh doanh hàng lậu, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ và gian lận thương mại.

Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Cục QLTT thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường. Giám sát chỉ đạo của Tổng cục QLTT, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh, Cục xây dựng các kế hoạch kiểm tra theo định kỳ, chuyên đề và huy động lực lượng tăng cường quản lý, giám sát địa bàn, thăm



Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra chuyên đề điện, điện tử, điện lạnh.

tra, xác minh, kiểm tra, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong sản xuất, kinh doanh thương mại và công nghiệp. 5 năm qua, Cục QLTT đã tiến hành kiểm tra 14.486 lượt, xử lý 5.528 vụ liên quan đến buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng

giả, hàng kém chất lượng, phạt tiền nộp ngân sách nhà nước gần 14,2 tỷ đồng, góp phần giữ ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

**Phóng viên:** Có được những kết quả đó, theo ông yếu tố nào có tính chất quyết định?

**Ông Nguyễn Văn Nghiên:** Trước diễn biến phức tạp của thị trường, điều kiện cơ sở vật chất và nhân lực của Cục còn hạn chế, để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, yếu tố xây dựng lực lượng là quan trọng nhất, mà ở đây là công tác xây

dựng Đảng là then chốt. Nhiệm kỳ qua, BCH Đảng bộ Cục đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và đội ngũ công chức, người lao động.

Trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, BCH Đảng bộ luôn chú trọng xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; phân công nhiệm vụ cho từng cấp ủy viên phụ trách các mảng công việc cụ thể, phụ trách các chi bộ trực thuộc. Đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ sinh hoạt của BCH Đảng bộ, bảo đảm đúng thời gian và nội dung sinh hoạt; các công việc lãnh đạo, chỉ đạo đều được bàn bạc dân chủ, thống nhất. Hàng năm tổ chức thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên theo quy định.

BCH Đảng bộ thường xuyên quan tâm việc bồi dưỡng, giáo dục nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động; coi trọng công tác quản lý đảng viên, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, quy định về những điều đảng viên

không được làm, việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy chế của đơn vị. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã bồi dưỡng, kết nạp 11 đảng viên mới. Cùng với quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý, Cục đã bố trí và tạo điều kiện cho hàng trăm lượt cán bộ, nhân viên đi học tập, bồi dưỡng, tập huấn lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. Công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng được BCH Đảng bộ triển khai theo quy định góp phần giữ vững ổn định trong cơ quan và ngân hàng cán bộ, công chức, người lao động và cộng đồng.

**Phóng viên:** Có thể thấy, những kết quả đạt được rất đáng mừng, tuy nhiên, nhìn lại nhiệm kỳ qua, trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, còn tồn tại nào cần khắc phục trong thời gian tới?

**Ông Nguyễn Văn Nghiên:** Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác kiểm tra, xử lý chống sản xuất, buôn bán hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ chưa nhiều; công tác quản lý địa bàn chưa theo kịp diễn biến thị trường; trình độ chuyên môn nghiệp vụ ở một số cán bộ, đảng viên còn hạn chế, việc tự nghiên cứu, ý thức tự học chưa cao. Công tác quản lý đảng viên ở một số chi bộ còn hạn chế, một số đảng viên chưa phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu, chưa tập trung nghiên cứu sâu các văn bản pháp luật để vận dụng vào thực tiễn công việc. Đó là những hạn chế mà chúng tôi sẽ phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

**Phóng viên:** Để tiếp tục xây dựng Đảng bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Cục QLTT xác định mục tiêu và tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nào, thưa ông?

**Ông Nguyễn Văn Nghiên:** Đảng bộ Cục QLTT đã đặt ra phương hướng chung là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và các chi bộ gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng lực lượng QLTT Thái Bình theo hướng chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, xứng đáng là lực lượng chủ lực, xung kích trên mặt trận đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Chúng tôi cũng đề ra các nhóm nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện được mục tiêu: Hàng năm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc và toàn diện nhiệm vụ được giao; giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và phấn đấu đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; 100% chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh trong đó có ít nhất 50% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có 50% hoàn thành tốt nhiệm vụ và 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; chú trọng thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên; xây dựng cơ quan, đơn vị an toàn, vững mạnh, đạt tiêu chuẩn đơn vị văn hóa, các đoàn thể vững mạnh.

**Phóng viên:** Xin trân trọng cảm ơn ông!

**KHẮC ĐUẤN**  
(thực hiện)

# Đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19



Người có công và thân nhân người có công xã Quỳnh Lâm (Quỳnh Phụ) nhận tiền hỗ trợ khó khăn do đại dịch Covid-19.

Với phương châm "cứu trợ như cứu hỏa", ngay sau khi UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 45 triển khai hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ và Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương trong tỉnh đã khẩn trương tổ chức rà soát, lập danh sách để người dân sớm được hưởng chính sách hỗ trợ, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

## Tập trung rà soát nhóm đối tượng ưu tiên

Trong 6 nhóm đối tượng được hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ, nhóm hỗ trợ người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội là nhóm được ưu tiên rà soát, lập danh sách chi trả hỗ trợ. Bởi đây là nhóm các địa phương có danh sách quản lý chi trả trợ cấp hàng tháng, tuy nhiên trong danh sách chi trả trợ cấp hàng tháng, có nhiều trường hợp được hưởng từ 2 - 3 chế độ. Chẳng hạn, trường hợp người có công và hưởng chế độ thương binh, vừa hưởng chế độ chất độc hóa học hay đối tượng bảo trợ xã hội cũng thuộc diện hộ nghèo nên việc rà soát chặt chẽ để chọn ra mức hỗ trợ cao nhất cho một

đối tượng được các địa phương triển khai khẩn trương và thận trọng.

Đồng Hưng là một trong những huyện có số lượng người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội được nhận trợ cấp hàng tháng đông (32.469 người). Sau khi có Kế hoạch số 45 của UBND tỉnh và văn bản hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện ban hành mưu UBND huyện ban hành văn bản hướng dẫn các xã, thị trấn rà soát các đối tượng thuộc diện hỗ trợ, đồng thời thành lập ban chỉ đạo, tổ công tác và tổ giúp việc để triển khai thực hiện. Theo ông Nguyễn Ngọc Mạnh, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, để người dân sớm được nhận kinh phí hỗ trợ, vai trò của cấp ủy, chính quyền địa phương trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát quá trình rà soát rất quan trọng, trong đó cán bộ lao động - thương binh và xã hội xã giữ vai trò chủ đạo, là lực lượng trực tiếp quản lý đối tượng. Vì vậy, để việc chi trả bảo đảm tiến độ, huyện yêu cầu các xã, thị trấn rà soát chặt chẽ ngay từ cơ sở, niêm yết danh sách tại xã và thôn để người dân giám sát. Qua rà soát, trong 32.469

người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội được nhận trợ cấp hàng tháng có 5.213 trường hợp trùng lặp được loại trừ ngay từ cơ sở. Đến ngày 4/5, Đồng Hưng là huyện đầu tiên trong tỉnh hoàn thành danh sách người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, được UBND tỉnh phê duyệt cấp kinh phí.

Cũng như Đồng Hưng, đến thời điểm này huyện Vũ Thư về cơ bản đã hoàn thành việc rà soát nhóm đối tượng người có công với 5.489 người, đối tượng bảo trợ xã hội 12.076 người, hộ nghèo 3.500 người, hộ cận nghèo 4.000 người, huyện phấn đấu trước ngày 10/5 trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách và cấp kinh phí để chi trả cho các đối tượng. Ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện cho biết: Cùng với việc thành lập ban chỉ đạo theo Kế hoạch số 45 của UBND tỉnh, huyện thành lập 6 tổ công tác để rà soát, xác nhận, thẩm định số lượng đối tượng được hỗ trợ và thành lập 6 tổ giúp việc cho ban chỉ đạo để thẩm định, thẩm định lại danh sách, hồ sơ để nghị của 6 nhóm đối tượng để tránh trùng lặp đối tượng.

**Đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ**  
Theo báo cáo tiến độ triển

khai hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tính đến ngày 5/5, nhóm người có công với cách mạng, 8/8 huyện, thành phố đã hoàn thành việc rà soát, trình UBND tỉnh phê duyệt và cấp kinh phí, trong đó 3 huyện Đồng Hưng, Quỳnh Phụ, Thái Thụy đã có quyết định phê duyệt và cấp kinh phí cho 22.653 người có công với cách mạng và thân nhân người có công với tổng kinh phí gần 34 tỷ đồng, trong đó hai huyện Đồng Hưng, Quỳnh Phụ đã tạm ứng kinh phí chi trả cho một số xã. Đối với nhóm bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo, 3 huyện Đồng Hưng, Vũ Thư, Thái Thụy đã rà soát xong nhóm đối tượng bảo trợ xã hội, riêng huyện Đồng Hưng nhóm đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng đã được UBND tỉnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho 12.222 người với tổng số tiền trên 18 tỷ đồng. Những người thuộc hộ nghèo, cận nghèo của 2 huyện Đồng Hưng, Thái Thụy đã hoàn thành việc rà soát để trình UBND tỉnh phê duyệt. Các nhóm đối tượng khác theo Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ, các sở, ngành, địa phương đang tích cực triển khai, bảo đảm rà soát theo đúng tiến độ.

Để đẩy nhanh tiến độ rà soát các nhóm đối tượng, ngày 4/5, tại cuộc họp nghe Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch số 45 của UBND tỉnh triển khai hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương trong việc triển khai, tuy nhiên tiến độ triển khai rà soát, lập danh sách hỗ trợ tại một số huyện còn chậm. Đồng chí yêu cầu các huyện, thành phố khẩn trương hoàn thành việc rà soát, lập danh sách, trong đó ưu tiên nhóm người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, phấn đấu đến ngày 10/5 hoàn thành việc chi trả hỗ trợ cho các đối tượng. Các nhóm đối tượng khác, nhất là người lao động mất việc, hộ kinh doanh, người sử dụng lao động, ban chỉ đạo các cấp cần phối hợp với UBND xã, phường, thị trấn và các doanh nghiệp để rà soát, lập danh sách, bảo đảm việc chi trả theo đúng yêu cầu của Chính phủ.

**NGUYỄN CƯỜNG**

# LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN TIỀN HẢI Chăm lo đời sống người lao động

Thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện Tiên Hải thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động với nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể nhằm giúp người lao động yên tâm công tác.

Đến thăm gia đình chị Phạm Thị Miên, thôn Nguyệt Lũ, xã Tây Tiến, công nhân Công ty TNHH HAHA, chúng tôi mới thấy chương trình "Mái ấm công đoàn" thiết thực nhường nào. Chị Miên chia sẻ, chị không thể nào quên được ngày 25/10/2019 khi được cấp trên, Liên đoàn Lao động huyện Tiên Hải, chính quyền địa phương tổ chức trao nhà mái ấm công đoàn cho gia đình. Gia đình chị Miên đặc biệt khó khăn, một mình nuôi hai con nhỏ, chồng đau ốm quanh năm, mất khả năng lao động, mọi chi phí sinh hoạt đều trông chờ vào đồng lương của chị. Sau khi được sự sẻ chia của công đoàn các cấp, tháng 4/2019 gia đình chị Miên đã khởi công xây dựng ngôi nhà 100m<sup>2</sup>, ngoài số tiền 30 triệu đồng từ sự hỗ trợ của Liên đoàn Lao động tỉnh, các đoàn thể của huyện, xã cũng dành những tình cảm cho gia đình chi bằng nhiều phần quà ý nghĩa.

Cũng nhờ sự hỗ trợ từ chương trình "Mái ấm công đoàn", căn nhà của đoàn viên Nguyễn Văn Tuấn, giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Tiên Hải đã khang trang hơn trước nhiều. Thấy giáo Tuấn chia sẻ: Nếu

không có sự hỗ trợ từ chương trình "Mái ấm công đoàn" thì không biết đến khi nào gia đình tôi mới xây được ngôi nhà kiên cố để ở. Tôi mong thời gian tới nhiều đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn như tôi tiếp tục được Liên đoàn Lao động huyện hỗ trợ xây dựng nhà ở để yên tâm sinh sống, công tác.

Chị Miên, thấy giáo Tuấn chỉ là hai trong rất nhiều đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Tiên Hải được hỗ trợ từ chương trình "Mái ấm công đoàn" thời gian qua. Ông Vũ Thái Học, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Tiên Hải cho biết: Chương trình "Mái ấm công đoàn" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động đã có sức lan tỏa sâu rộng, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái của công nhân viên chức lao động trong việc chung tay giúp đỡ đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngay từ khi triển khai chương trình, Liên đoàn Lao động huyện Tiên Hải đã tích cực chỉ đạo và hướng dẫn công đoàn trực thuộc tổ chức tuyên truyền, vận động xây dựng quỹ "Mái ấm công đoàn", thường xuyên nắm bắt, khảo sát tình hình, nhu cầu thực tế về nhà ở, đời sống, việc làm, tự nhập của đoàn viên, công nhân viên chức lao động để kịp thời hỗ trợ những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, thực hiện chương trình "Tết sum vầy", Liên đoàn Lao động huyện đã trao 183 suất quà cho công nhân lao động có hoàn

cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Đặc biệt, trong phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua đã hỗ trợ 3.000 khẩu trang phát cho công nhân lao động, hạn chế đến mức thấp nhất sự lây nhiễm dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe người lao động. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động huyện còn có những hoạt động thiết thực nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên. Phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi, nhất là phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để nâng cao năng suất - chất lượng - hiệu quả, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động. Liên đoàn Lao động huyện cũng phối hợp với các ngành liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn tại các doanh nghiệp nhằm phát hiện sớm vi phạm và kiến nghị các cơ quan chức năng kịp thời giải quyết vướng mắc, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách, pháp luật mới liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của công nhân viên chức lao động, chính sách tiền lương, tiền thưởng, bảo hộ lao động, chính sách giải quyết việc làm, chính sách đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực...

**MẠNH THẮNG**



Liên đoàn Lao động huyện Tiên Hải trao kinh phí hỗ trợ mua khẩu trang cho công nhân Công ty TNHH HAHA.